

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng 01 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022**

Sáng ngày 07/01/2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Hồ Văn Điềm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Trương Văn Đạt, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các Hội, đoàn thể; các thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn. Tại điểm cầu các địa phương có các đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban, đơn vị liên quan của địa phương cùng dự.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong điều kiện có thuận lợi, song cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp từ tháng 5/2021.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy; sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, Nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh; UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác, tỉnh đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn như đã nêu trong báo cáo và đánh giá của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; một số dự án lớn được đầu tư, trong đó có các dự án điện gió; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chuyển biến tích cực; các giá trị lịch sử, văn hóa, tự nhiên ở tỉnh được công nhận như Cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt; quan tâm quyết liệt trong chỉ đạo

đầu tư kết cấu hạ tầng; bộ máy chính quyền các cấp được củng cố; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Tuy đã triển khai nhiều giải pháp tích cực và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; nhưng dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường đã tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống dịch ở một số địa phương, ở một số ngành có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng. Vẫn còn xảy ra dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn châu Phi. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động tăng. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu. Tai nạn giao thông mặc dù đã giảm cả 3 tiêu chí nhưng xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng. Một số chỉ tiêu năm 2021 không đạt như: số xã đạt chuẩn nông thôn mới, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Số vụ cháy, tự tử, đuối nước, tai nạn khác và tội phạm ma túy còn xảy ra nhiều. Xảy ra một số vụ vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý bảo vệ rừng; trách nhiệm của người đứng đầu, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm.

Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được xây dựng trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, đại dịch Covid-19 vẫn sẽ ảnh hưởng nặng nề, nhất là biến chủng mới Omicron; kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân sẽ phải tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức. Phát huy các kết quả đã đạt được, dự lường được những khó khăn, thách thức.

Để thực hiện hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ngành, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể; các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo; tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ: “*Đoàn Kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển*”. Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh; kinh tế phục hồi phát triển, xã hội trật tự, kỷ cương; chính trị ổn định; Nhân dân có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Trong đó tập trung các nhiệm vụ cụ thể như sau:

**1.** Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải phòng phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”. Tạo điều kiện để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cả hệ thống chính trị không được chủ quan, thỏa mãn, lơ là với kết quả chống dịch và tiềm chủng vừa qua. Chú trọng nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở.

**2.** Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2022 tăng 8,65% trở lên, cơ cấu lại các ngành kinh tế cho phù hợp. Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xây dựng, điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện của tỉnh. Khơi dậy mạnh mẽ nội lực của tỉnh, của từng địa phương, của Nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh, phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ

trong thu hút, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư; kêu gọi đầu tư đi đôi với hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đúng theo chủ trương, định hướng và đúng quy định của pháp luật.

**3.** Tập trung xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về (1) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. (2) đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (3) Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế và nâng cao độ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2030. (4) chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (5) Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

**4.** Hỗ trợ, tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế của tỉnh phát triển, chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh; chia sẻ, động viên những khó khăn của doanh nghiệp, người dân trước tình hình dịch bệnh, tập trung rà soát các vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

**5.** Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh; Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 để góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.

**6.** Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo quy hoạch, kế hoạch; kêu gọi đầu tư phát triển các nhà máy chế biến, nhất là chế biến sâu các sản phẩm từ nông nghiệp để nâng cao chất lượng và giá trị; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng nhãn hiệu, phát triển, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh trên thị trường; phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất khẩu.

**7.** Tích cực quảng bá, đầu tư để bảo tồn, phát huy các giá trị về văn hoá, lịch sử, tự nhiên gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng cho từng vùng. Phát triển nhiều loại hình du lịch phong phú như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Cùng với không gian Văn hoá công chiêm Tây Nguyên, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo,...thì còn nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, thắng cảnh cần được khai thác, phát huy để thích ứng, phát triển du lịch nội địa trong điều kiện dịch bệnh.

**8.** Quan tâm nhiều hơn nữa đến các chính sách xã hội, tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo chung của tỉnh và giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đúng thực chất, phát huy và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Tích cực triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng theo chỉ tiêu, kế hoạch đi đôi với tăng cường sinh kế cho người dân. Thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn.

**9.** Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để học sinh toàn tỉnh đều được đến trường. Thời gian qua ngành giáo dục đào tạo đã chủ động linh hoạt chuyển trạng thái dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại khi tình hình dịch Covid-19 thay đổi, với phương châm “tạm ngừng đến trường nhưng không ngừng học”, phấn đấu thời gian tới, tất cả học sinh trên địa bàn “Được đến trường, được học trực tiếp, được bảo vệ an toàn trong điều kiện mới”. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng các ngành nghiên cứu, đề xuất việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập nhằm chia sẻ khó khăn cho học sinh và phụ huynh trước tình hình dịch bệnh.

**10.** Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ổn định; nâng cao cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, tập trung đấu tranh phòng chống triệt để các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác tuyên gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

**11.** Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức hành chính ở tỉnh mẫn cán, tận tụy, trách nhiệm, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kỷ kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

**12.** Các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 30/12/2021 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 629-CV/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm của người dân; cung ứng đủ, kịp thời hàng hóa thiết yếu; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các yêu cầu về phòng chống dịch, để mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết.

Trên đây là kết luận của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV các khối, KTTH.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Lộc**